



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 มกราคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. รายงานพิเศษ: แผลงศก.ผึ้งโพรงบ้านไสใหญ่'แบรนด์คนผึ้งป่า'ความสำเร็จ...	แนวหน้า
2. เลียนโมเดล“อีอีซี” จุดพลุเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ ตั้งเป้า6เดือนรู้ผล	thansettakij.com
3. รายงานพิเศษ : แผลงศก.ผึ้งโพรงบ้านไสใหญ่'แบรนด์คนผึ้งป่า' ความสำเร็จ...	naewna.com
4. ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเอเปคปี 65	thansettakij.com
5. ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ปี 2565	komchadluek.net
6. หนุนตั้งฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานGAP	แนวหน้า
7. คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค	มติชน
8. หนุนเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้เสริมช่วงแล้ง	เดลินิวส์
9. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
10. คอลัมน์: ก่อซชิปการเมือง: นัมเบอร์วัน	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: แผลงศก.ผึ่งโรงแบบบ้านไม้ใหญ่'แบรนด์คนผึ่งป่า'ความสำเร็จแปลงใหญ่สร้างมูลค่าปีละ3.5ล้าน

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14510 หน้า : 8(บนซ้าย)

# รายงานพิเศษ

## แผลงศก.ผึ่งโรงแบบบ้านไม้ใหญ่'แบรนด์คนผึ่งป่า' ความสำเร็จแปลงใหญ่สร้างมูลค่าปีละ3.5ล้าน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีแปลงใหญ่จำนวน 11 กลุ่ม รวม 91 สินค้า 77 จังหวัดทั่วประเทศ

**นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิดเผยถึงการติดตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แผลงเศรษฐกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงผึ้งโรงแบบบ้านไม้ใหญ่ หมู่ที่ 7 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง ซึ่งประสบผลสำเร็จอย่างมาก สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร และเกิดการต่อยอดและแปรรูปผลผลิตอย่างหลากหลาย โดยกลุ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันมีสมาชิกเกษตรกร 45 ราย และจากการสอบถามกลุ่มเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีการเลี้ยงผึ้งโรงแบบบ้านไม้ใหญ่ 1,530 รัง หรือเฉลี่ยรายละ 34 รัง ในบริเวณพื้นที่สวนปลูกปาล์มน้ำมัน สวนยางพารา

เกษตรกรจะลงทุนเพียงครั้งเดียวในปีแรกเฉลี่ย 1,724 บาท/รัง ซึ่งในระยะเวลา 1 ปี เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละ 1 - 2 ครั้ง ให้ผลผลิตน้ำผึ้งเฉลี่ย 5 ขวด/รัง/ปี (ปริมาณน้ำผึ้ง 1 ขวด = 750 มิลลิกรัม) โดยเกษตรกรสามารถจำหน่ายในราคาเฉลี่ยขวดละ 464 บาท ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ต่อครัวเรือน 78,880 บาท/ปี คิดเป็นมูลค่าทั้งกลุ่ม 3,549,600 บาท/ปี สำหรับผลผลิตที่เกษตรกรขาย นอกจากจะเป็นน้ำผึ้งแล้ว ยัง



แปรรูปและจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ แบรินด์คนผึ่งป่าอีกด้วย เช่น สบู่ น้ำผึ้งหมั้น แชมพู น้ำผึ้งอัญชัน ยาหม่อง ส่วนใหญ่จำหน่ายรูปแบบออนไลน์ เพื่อขยายช่องทางการตลาด และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแบบวิถีใหม่ยุค New Normal

กลุ่มเลี้ยงผึ้งโรงแบบบ้านไม้ใหญ่ นับเป็นการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนแบบแปลงใหญ่ ที่ร่วมกันผลิต ร่วมกันแปรรูป และร่วมกันจำหน่าย ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งเกษตรกรยังได้พบปะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ภายในกลุ่ม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากขึ้นด้วย ซึ่งนโยบายการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นับเป็นนโยบายที่เป็น



อัญชนา ตราโช





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : รายงานพิเศษ: แผลงศก.ผึ่งโพรงบ้านไสใหญ่'แบรนด์คนผึ่งป่า'ความสำเร็จ...

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : 14510 หน้า : 8(บนซ้าย)

เกาะคุ้มกัน สอดคล้องกับนโยบาย  
ตลาดนำการผลิต สามารถสร้าง  
รายได้ให้เกษตรกรอย่างมั่นคง สำหรับ  
ผู้สนใจสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มเลี้ยงผึ่งโพรงบ้านไสใหญ่สามารถ  
เลือกชมสินค้าได้ทาง Facebook  
บ้านไสใหญ่ ชุมชน : คนผึ่งป่าหรือ  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 05-1535-  
8653

นอกจากนี้ สศก. ยังติดตาม  
การดำเนินงานแปลงใหญ่ในภาคใต้  
เพิ่มเติมคือ จ.นครศรีธรรมราช และ  
สุราษฎร์ธานีโดยติดตามดำเนิน  
การแปลงใหญ่ 6 สินค้า ประกอบด้วย  
ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ทุเรียน  
มังคุด ปลานิล และแมลงเศรษฐกิจ  
ซึ่งภาพรวมการดำเนินโครงการฯ  
เกษตรกรพึงพอใจโครงการอยู่ใน  
ระดับมาก เพราะมีสมาชิกสามารถ  
แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านการพัฒนา  
คุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ  
และนำไปปรับใช้เพื่อสร้างรายได้  
แก่สมาชิกกลุ่มอย่างยั่งยืน โดย  
เฉพาะภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ที่ยังมีการแพร่ระบาด  
ต่อเนื่อง จึงนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน  
ที่ดีให้แก่เกษตรกร



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากเว็บไซต์ thansettakij.com

หัวข้อข่าว : เลียนโมเดล "อีอีซี" จุดพลุเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ ตั้งเป้า 6 เดือนรู้ผล

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ฉบับที่ : - หน้า : -

**เลียนโมเดล "อีอีซี" จุดพลุเขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ ตั้งเป้า 6 เดือนรู้ผล**

กระทรวงการฯ ชูเป้าไปอีอีซี สู่เขตเศรษฐกิจการเกษตรพิเศษ เลียนโมเดล "อีอีซี" พ่วงพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกอุตสาหกรรม ส่งอุตสาหกรรมใหม่ให้ครอบคลุม 8 สาขา. รัฐบาลฯ หนักมือโยกงบฯ 1 แสนล้านบาท มาพัฒนาพื้นที่พิเศษ

รัฐบาลประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่พิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEZ) โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ (Special Agricultural Zones) หรือ SAZ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ 8 สาขา

นายสุวิทย์ เกษตรกร ผู้ประกอบการในพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก (EEC) กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ (SAZ) เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ 8 สาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ 8 สาขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกได้

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ (SAZ) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ 8 สาขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกได้

นายสุวิทย์ กล่าวอีกว่า การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ (SAZ) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมพิเศษ 8 สาขา ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดโลกได้

**การนำเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตร**  
อุตสาหกรรมของไทยรอบ 10 ปี

ปี	นำเข้า	ส่งออก
2543 (11.1.2543)	5,820,307	6,579,800
2544	8,084,045	7,628,400
2545	8,108,300	6,073,151
2546	7,587,118	8,006,265
2547	6,888,187	7,550,704
2548	6,906,078	7,225,723
2549	7,403,905	7,311,089
2550	7,657,833	6,909,544
2551	7,786,123	7,077,762
2552	6,982,719	6,707,988

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)









# หนุนตั้งฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดมาตรฐานGAP

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยมว่า มีการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ภาคเอกชน ผู้ผลิต/แปรรูป และจำหน่ายจิ้งหรีด-ผลิตภัณฑ์ (จิวูใจฟาร์ม และเปี่ยมสุขฟาร์ม) กลุ่มเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี กองทุนส่งเสริมเกษตรกร เป็นต้น เพื่อเตรียมการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อสร้างรายได้ กระจาย

โอกาส ช่วยแก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนวางเป้าให้เป็นฐานการผลิตป้อนตลาดโลก โดยมีประเด็นสำคัญคือ ส่งเสริมให้ตั้งฟาร์มมาตรฐาน GAP เพื่อผลิตจิ้งหรีดคุณภาพ นำร่องที่จ.สุพรรณบุรี รวม 200 ราย ทยอย 5 กล่อ่ง หลังการดำเนินงานระยะแรกจะประเมินเพื่อขยายผลต่อไป โดยคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมาย มอบให้นายกเทศบาลตำบลเป็นผู้รับผิดชอบ

สำหรับด้านระบบงานส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด มอบหมายกรมปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประสานงาน

ที่ส่วนกลาง และให้“จิวูใจฟาร์ม” และ “เปี่ยมสุขฟาร์ม” เป็นผู้รับซื้อผลผลิตในราคาประกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ตลอดจนมอบให้ มกอช. ร่วมกับกรมปศุสัตว์ให้คำแนะนำด้านจัดทำมาตรฐานฟาร์ม GAP แก่เกษตรกรและให้กรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ คิดสูตรอาหารสัตว์ที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น ราคาถูกมาผสมอาหารสัตว์ใช้เอง นำไปเลี้ยงสัตว์ให้เหมาะกับระยะการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของสัตว์เลี้ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์



# มติชน

Matichon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อังคาร 19 มกราคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15654

หน้า: 6(ล่าง)

Col.Inch: 7.80

Ad Value: 8,580

PRValue (x3): 25,740

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: ย่อยข่าวเศรษฐกิจ: ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค



## ●ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ว่าความร่วมมือในกรอบเอเปคเป็นประโยชน์ในการกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการกับสมาชิกเอเปคที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทย

## หนอนเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้เสริมช่วงแล้ง

“เกษตรกร” ใส่เกียร์ช่วงหน้าแล้ง  
ประเดิมนำร่องเกษตรกร 100 ครัวเรือน พื้นที่  
อ.ศรีประจันต์ หนุนเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายได้  
ไม่ต่ำกว่าบ้านละ 10,000-15,000 บาท



นายประภัตร โพธ

สุชน รมช.เกษตรและ  
สหกรณ์ ประชุมร่วมกับ  
ตัวแทนหน่วยงานราชการ  
ที่เกี่ยวข้องในกระทรวง  
เกษตรฯ เพื่อหารือถึง  
แนวทางการส่งเสริมการสร้าง  
รายได้ให้กับเกษตรกรในช่วงฤดู  
แล้งที่กำลังจะมาถึง โดยเบื้องต้นได้หารือ  
ในเรื่องการส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด เนื่องจาก  
ระยะเวลาเลี้ยงใช้เวลาเพียง 45 วัน เท่านั้น ก็  
สามารถจับจิ้งหรีดจำหน่ายได้ ซึ่งจะสร้างราย  
ได้ให้กับเกษตรกรครัวเรือนละไม่ต่ำกว่า  
10,000-15,000 บาท จากการเลี้ยงต่อรอบ



“จากการหารือเบื้องต้นจะนำร่องส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่อ.ศรีประจันต์  
จ.สุพรรณบุรี ซึ่งได้กำหนดไว้ 100 ครัวเรือน โดยจะเลี้ยงครัวเรือนละประมาณ 5 ถัง  
มาตรฐานของกล่องการเลี้ยงจิ้งหรีด คาดจะได้โปรตีนเป็นส่วนใหญ่ อยู่ในระหว่างการ  
ผลผลิตกล่องละประมาณ 20 กิโลกรัมต่อรอบ ประสานหาตลาด คาดไม่น่ามีปัญหาแต่อย่างใด



เพราะขณะนี้ตลาดมีความต้องการโปรตีนจากแมลงค่อนข้างสูงมาก คาดจะเป็นทางเลือกและสามารถสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งที่จะมาถึง หากการค้าเป็นการเป็นไปตามแผนจะขยายในพื้นที่อื่นต่อไปอีกด้วย ทั้งนี้ จิ้งหรีดถือเป็นสินค้าที่น่าเปิดตลาดสินค้าเกษตรตัวใหม่ที่ประเมินแล้วมีอนาคต และเป็นที่ต้องการของตลาดโปรตีนจากแมลง ซึ่งได้รับรองคุณภาพจากสหภาพยุโรป (อียู) ที่ทำรายได้เข้าประเทศกว่า 1,000 ล้านบาท.

**ครรชิต กระโทกแก้ว รายงาน**



เกษตรวันนี้ประจำวันที 19 มกราคม พ.ศ. 2564..... ● น้ำท่วมภาคใต้ในขณะนี้ คร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและ สหกรณ์ สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด กระทรวงเกษตรฯ ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้อย่างเร่งด่วน โดยสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ส่งเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพืชและ พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อเตรียมสนับสนุนพันธุ์ พืชผัก เพื่อสร้างแหล่ง อาหารภายในครัวเรือนและ สร้างรายได้หลังน้ำลด ตลอดจน สนับสนุนปัจจัยการผลิตอื่น ๆ เพื่อใช้ในการ ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ บรรเทาความเดือดร้อนใน เบื้องต้นแก่เกษตรกร พร้อมให้คำแนะนำ

ฟื้นฟู การดูแลรักษาพืชแก่เกษตรกร โดย เฉพาะสวนไม้ผลในช่วงฤดูฝนที่เกิดน้ำท่วม ขัง จนกระทั่งภายหลังน้ำลดให้กลับคืนสู่ สภาวะเดิมโดยเร็ว..... ● พื้นที่ใดมีการ ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พืช (กรณีเหตุอุทกภัย) จะได้รับ การช่วยเหลือภายใน 90 วัน..... ● แจ้งข่าวหน้า เกษตรหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ agri@dailynews.co.th และ LUKSANA SAKR@DAILYNEWS.CO.TH รับ ข่าวสารประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655.

**เกษตรวันนี้**

นายทะเล่าปลี่



## กือชชปี การเมือง

### นัมเบอร์วัน

ถ้าถามถึงคนที่แอดทิฟสุด ๆ ในทำเนียบรัฐบาล ต้องยกนิ้วให้ “ท่านปลัดฝน” ศิริภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เวลาไปร่วมประชุมวงต่าง ๆ ก็มักได้เห็นท่านเดินว่องไวนำหน้าที่ทีมงานไปตึกโน้นมาตึกนี้เป็นประจำ



ศิริภัทร ประยูรสิทธิ

แถมยังเป็นคนทุ่มเททุ่มใจในการทำงานสุด ๆ และเป็นทีเสาะขานถึงการดูแลใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ

เป็นที่รู้กันดีว่า “ปลัดฝน” เดิมโตมาจากสายวนศาสตร์ มากประสบการณ์งานด้านป่าไม้ อุทยาน และงานในกระทรวงเกษตรฯ แม้ทุกวันนี้ต้องย้ายมาอยู่สายงานบริหารในทำเนียบฯ แต่ไม่เคยลืมพี ๆ น่อง ๆ ทีมงานเก่าก่อนเลย

เมื่อวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา ท่านปลัดไปเยี่ยมเยือนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขาใหญ่ ที่เคยทำงานมาด้วยกันเมื่อ 9 ปีก่อน

เจ้าตัวเผยว่า ผมมาเขาใหญ่ทุกปีช่วงวันขึ้นปีใหม่ ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจพวกเขาเป็นประจำ แล้วยังได้พักผ่อนด้วยการเดินสัมผัสบรรยากาศป่าเขาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ออกส่องสำรวจพฤติกรรมสัตว์ป่าตอนกลางคืน

ขอปรบมือดัง ๆ ยกให้ “ท่านฝน” เป็นนัมเบอร์วันคนรักป่าไปเลยคร้าบ...อิ ๆ

แมงมัว